

วิจัย การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
สังกัดเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ผู้รายงาน นางแสงเดือน ภาควงมิ

ปีที่รายงาน 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและศึกษาแนวทางในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สังกัดเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ตามรูปแบบการบริหารงบประมาณ 7 ด้าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา ปีการศึกษา 2562 จำนวน 66 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (\bar{X}) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยสรุปดังนี้

1. ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา โดยรวม อยู่ในระดับมาก
2. ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา ในระดับมากที่สุด สองด้าน คือ ด้านการวางแผนงบประมาณ และด้านการจัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง ส่วน ด้านการคำนวณต้นทุนการผลิต ด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ ด้านการบริหารสินทรัพย์ ด้านการรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน และ ด้านการตรวจสอบภายใน ครูมีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมาก
3. แนวทางในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา ด้านการวางแผนงบประมาณ ควรมีการประชุม สร้างความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นร่วมกันให้เป็นแนวทางเดียวกันวางแผนกลยุทธ์ ด้านการคำนวณต้นทุนการผลิต ควรมีการจัดประชุมชี้แจงการคำนวณต้นทุนการผลิตให้ทั่วถึง และปฏิบัติได้ครอบคลุมทุกด้านติดตามประเมินผล ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ควรวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นระบบ ด้านการบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ ควรจัดโครงสร้างบริหารงานการเงินและควบคุมงบประมาณ ด้านการบริหารสินทรัพย์ บริหารสินทรัพย์ให้เป็นระบบ ผู้บริหารให้การสนับสนุน การรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้ทราบความเคลื่อนไหวทางด้านการเงินทุกสิ้นภาคเรียน และรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน การตรวจสอบภายใน ควรจัดทำปฏิทินและมาตรฐานการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบภายในควรมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน